



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า

เภสัชฯ มศว เร่งผลิตซีฟี่รักษา้ำกัดเท้า+้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง



ผู้ประสานภัย+ศูนย์อพยพสามารถติดต่อขอรับได้ที่โทร.085-089-9168

ดร.ลลนา คงคาเพชร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และผู้ดูแลรับผิดชอบการผลิตผลิตภัณฑ์เวชกรรม ซีฟี่รักษา้ำกัดเท้าเปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาแก่ผู้ประสานภัย โดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำ เช่น โรค้ำกัดเท้า ทั้งกลุ่มประชาชนผู้ประสานภัยและเจ้าหน้าที่ทหารที่ต้องลุยน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในแต่ละวัน ทางคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้และมีสูตรยาที่สามารถผลิตตัวซีฟี่รักษา้ำกัดเท้าได้ จึงร่วมแรงร่วมใจทั้งคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสา เร่งผลิตซีฟี่รักษา้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสานภัยน้ำท่วม โดยการบริจาคฟรีตามที่มีผู้ต้องการร้องขอมา



"ในคราวแรกๆ นั้นเราผลิตแล้วแจกจ่าย ให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มศว ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือผลิตแล้วแจกจ่ายให้แก่ สาธารณสุข องค์กรฯ จ.นครนายก ตลอดจนบริจาคให้กับชมรมศูนย์อาสาสมัครเสี้ยว การแพทย์ ภาคกลาง ซึ่งนิสิตจิตอาสาของ มศว เป็นสมาชิกชมรมนั้น เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้กับชุมชน ซึ่งที่ ผ่านมามีความต้องการมาอยู่เรื่อยๆ จากการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก เพราะเราแจกจ่าย ให้ฟรี ไม่มีการจำหน่าย ไม่เช่นนั้นจะต้องมีจดทะเบียนยา ขึ้นทะเบียนยา ซึ่งขั้นตอนค่อนข้าง ยุ่งยากและไม่ทันต่อสถานการณ์ เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ผลิตยาน้ำกัดเท้าเพื่อช่วย บรรเทาโรคที่มากับน้ำต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำได้อยู่แล้ว โดยผลิตเป็นการผลิตเฉพาะกรณี ไม่ มีการจำหน่าย"



ดร.ลลนา กล่าวและว่า ขณะเดียวกันทางคณะเภสัชฯ ยังเร่งผลิตยาทาากันยุงและน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในส่วนของยาทาากันยุงนั้นได้เติมน้ำมันสนลงไปด้วย มีฤทธิ์ช่วยเรื่องการรักษาโรคน้ำกัดเท้าได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ใช้ทาากันยุงแล้วยังใช้ทารักษาอาการน้ำกัดเท้าได้เช่นกัน

สำหรับการผลิตขี้ผึ้งรักษา้ำกัดเท้า ขณะนี้ผลิตได้ประมาณ 4,000 ตลับ และยาทาากันยุง 400 ขวด สามารถบริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยประสานงานได้ที่ โทร.085-089-9168